

โดยอาศัยสมณองค์การยูวธรรมนี้เอง ที่ทำให้เด็ก ๆ ทั่วโลกต่างเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อและกิจการแห่งรัก แผนการทำงานขององค์การมีอยู่อย่างซื่อ ๆ ง่าย ๆ คือให้ "เพื่อนช่วยเพื่อน" (Children helping Children) และกฎระเบียบขององค์การก็มีอยู่อย่างง่าย ๆ เช่นกัน คือ "การภาวนาสั้น ๆ และการร่วมบริจาคเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยความเต็มใจ"

การร่วมมือกันในการบริจาคเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ จากเด็ก ๆ ทั่วโลก ในแต่ละปีนั้นได้รับการบริหารจัดการโดยสมณองค์การยูวธรรมทูต สำนักงานใหญ่-กรุงโรม ซึ่งได้แจกจ่ายช่วยเหลือไปยั้ง 1,062 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก เพื่อช่วยเหลืองานในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็ก ๆ ตามที่แต่ละสังฆมณฑลเสนอโครงการมาในแต่ละปี นอกจากนั้น สำนักงานใหญ่-ของสมณองค์การยูวธรรมทูต ยังได้ให้เงินจำนวนหนึ่งกับสังฆมณฑลเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี เพื่อช่วยเหลืองานแพร่ธรรมในระหว่างเด็ก ๆ อีกด้วย โครงการที่สมณองค์การยูวธรรมทูตให้การช่วยเหลือในการอภิบาลเด็ก ๆ เช่น

- การปกป้องชีวิตของเด็ก ๆ การสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล การช่วยเหลือเด็กพิการ เด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง การสร้างศูนย์เด็กกำพร้า ฯลฯ
- การให้การอบรมชีวิตคริสตชนแก่เด็ก ๆ เช่น การสอนคำสอน การอบรมชีวิตจิต การฟื้นฟูจิตใจ การร่วมพิธีกรรม และการเป็นธรรมทูต
- การให้ทุนการศึกษาและการให้การศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน ทุนค่าอาหารและค่าเล่าเรียน การก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก การจัดหาอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ

- การส่งเสริมและการให้การอบรมเรื่องงานธรรมทูต การปลูกจิตสำนึก และการให้การสนับสนุนจิตตารมณ์ การแพร่ธรรม(การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องการทำงานธรรมทูต การจัดกิจกรรมเพื่อการอบรมเด็ก ๆ และเยาวชน ให้เป็นผู้แพร่ธรรม การส่งเสริมอุปกรณ์เพื่อการแพร่ธรรม)

ในแต่ละประเทศจะมีสำนักของสมณองค์การยูวธรรมทูต เพื่อทำหน้าที่เผยแผ่และประสานงาน โดยมีผู้อำนวยการระดับชาติเป็นผู้รับผิดชอบ ปัจจุบันสมณองค์การยูวธรรมทูต มีอยู่ทั่วโลกมากกว่า 120 ประเทศ ในแต่ละปีผู้อำนวยการระดับชาติของแต่ละประเทศจะต้องเข้าร่วมประชุมให้หนึ่งครั้ง เพื่อรายงานความคืบหน้าขององค์กรและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปให้กับประเทศต่าง ๆ (รวมทั้งประเทศไทยด้วย) และในแต่ละสังฆมณฑลจะมีพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระสังฆราช ให้เป็นผู้ดำเนินการระดับสังฆมณฑล เพื่อรับผิดชอบในงานนี้โดยเฉพาะ



สถานที่ติดต่อ ผู้อำนวยการ
 สมณองค์การสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก (PMS)
 อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 1 ซ.นาครสุวรรณ์ ถ.นนทบุรี
 ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1104 หรือกด 0
 โทรสาร 0-2681-5369 - 70



สมณองค์การยูวธรรมทูต
The Pontifical Mission Society
of the Missionary Children



พระเยซูกุมาร

องค์อุปถัมภ์ของยูวธรรมทูต



สมณองค์การยูวธรรมทูตก่อตั้งขึ้น
 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1843
 โดยพระสังฆราชชาวฝรั่งเศส
 ชื่อ ชาร์ลส์ เดอ ฟอว์แบง เจนสัน



มูลเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านเกิดแรงบันดาลใจในการก่อตั้งองค์กรยุวธรรมทูต เนื่องมาจากรายงานที่ท่านได้รับจากบรรดามิชชันนารีที่ออกได้ไปทำงานในประเทศต่าง ๆ ถึงความเป็นจริงที่ว่า มีเด็ก ๆ จำนวนมากทั่วโลก ที่ต้องตกระกำลำบากด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น เกิดมาเป็นเพศหญิง เกิดมาพิการทั้งทางร่างกายและสมอง เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ต้องอดอยากเพราะความยากจน ฯลฯ

ด้วยความรักและความศรัทธาที่ท่านมีต่อพระกุมารเยซู ท่านจึงได้อุทิศตนการทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ เหล่านี้ โดยเริ่มจากการชักชวนเด็ก ๆ ชาวฝรั่งเศส ให้ช่วยกัน สวดภาวนาและบริจาคเงิน คนละเล็กคนละน้อย เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กยากจน เริ่มที่ประเทศจีนเป็นลำดับแรก โดยใช้ชื่อกลุ่มของเด็ก ๆ ของท่านว่า "ยุวธรรมทูต" (Missionary Childhood) เพื่อแสดงว่าเด็ก ๆ สามารถทำหน้าที่ เป็นธรรมทูตได้ และท่านได้ถวายคณะเด็ก ๆ ของท่าน ให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองขององค์พระเยซูกุมาร



งานของท่านเป็นที่สนใจมากขึ้นเป็นลำดับ ที่สุดได้ขยายไปทั่วโลก ทั้งในระดับส่วนบุคคลและในระดับสถาบัน ที่ให้การอบรมศึกษาแก่บรรดาเด็ก ๆ คณะยุวธรรมทูตได้รับการสนับสนุนจากพระศาสนจักรในที่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้ว่า พระสันตะปาปาเลโอที่ 12 ได้ให้การสนับสนุนองค์กรยุวธรรมทูตนี้ โดยกล่าวถึง ในสมณะลิขิตชื่อ "ซางตา เดอี ซีวีตัส" (3 ธันวาคม 1880) และในวันที่ 3 พฤษภาคม 1922 พระสันตะปาปาปิโอที่ 11 ได้รับรองให้องค์กรยุวธรรมทูตอยู่ในความอุปถัมภ์ของสันตะสำนัก มีสถานะเป็นสถาบันทางการของพระศาสนจักร เพื่อการช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้เป็นธรรมทูต และช่วยให้เด็กอื่น ๆ เป็นธรรมทูตด้วย



สมณองค์กรยุวธรรมทูตมีหน้าที่รับใช้พระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ภราดรและบรรดาเด็กด้วยกัน โดยให้การช่วยเหลือ บรรดาเด็ก ๆ ที่อ่อนแอ เด็กยากจน ไม่มีบ้านอยู่อาศัย เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขาได้รับรู้ว่า พวกเขามีคุณค่า ในสายตาของพระเจ้าเสมอ

สมณองค์กรยุวธรรมทูตมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การอบรม เรื่องความเชื่อแก่บรรดาเด็ก ๆ ให้การปกป้องสิทธิของเด็ก ๆ และให้ความช่วยเหลือพวกเขาในยามที่พวกเขาต้องตกอยู่ในความยากลำบาก ทั้งด้วยความหิวโหยอาหาร หรือการขาดความรักจากพ่อแม่และสังคม

จุดเน้นที่เด่นชัด ของสมณองค์กรยุวธรรมทูตก็คือ การฝึกอบรมเด็ก ๆ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า



แท้ที่จริงแล้วเด็ก ๆ ทุกคน ต่างเป็นที่ยอมรับและเป็นรักของพระเยซูเจ้า "ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเขาเลย เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้า เป็นของคนที่เป็นเหมือนเด็กเหล่านี้" (ลก.18:16)

เด็ก ๆ ทั่วโลก ได้รับการเชื้อเชิญให้เข้ามาช่วยเหลือเด็ก ๆ ด้วยกัน โดย "การภาวนาและการบริจาคเงิน" งานที่ล้ำค่า-ยิ่งของสมณองค์กรคือ การให้การอบรมศึกษา และการสร้างมโนธรรมแก่บรรดาเด็ก ๆ ให้ร่วมรับผิดชอบเด็ก ๆ ทั้งที่รับศีลล้างบาปแล้ว และที่ยังไม่เคยรู้จักข่าวดี เรื่องพระเยซูเจ้ามาก่อน และสอนพวกเขาเกี่ยวกับ ความหมายและความล้ำค่า-ของงานธรรมทูต